



การพัฒนา นโยบายผู้สูงอายุท้องถิ่นไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การกำหนดนโยบายผู้สูงอายุท้องถิ่นไทย 2) วิเคราะห์การนำนโยบายผู้สูงอายุท้องถิ่นไทยไปปฏิบัติ 3) วิเคราะห์การประเมินผลนโยบายผู้สูงอายุท้องถิ่นไทย และ 4) นำเสนอแนวทางการพัฒนา นโยบายผู้สูงอายุท้องถิ่นไทย เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 40 คน ได้แก่ 1) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 5 ท้องถิ่นกรณีศึกษา จำนวน 30 คน และ 2) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญองค์การระดับประเทศ จำนวน 10 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การสังเกตการณ์ และการใช้ข้อมูลเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย

ผลการวิจัยพบว่า 1) การกำหนดนโยบายมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับสูงขึ้นไป ได้แก่ การสนับสนุนและความสอดคล้องกับข้อตกลงหลักหรือหลักการที่เกี่ยวข้องของนโยบายระดับสูงขึ้นไป กรอบความคิดของตัวแสดงนโยบายระดับสูงขึ้นไป การมีส่วนร่วมและการสื่อสารนโยบาย และทรัพยากรขององค์การบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (2) กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับท้องถิ่น ได้แก่ ความเป็นปัญหาสาธารณะ กรอบความคิดและอิทธิพลของตัวแสดงนโยบาย สารสนเทศและการวิจัย การเรียนรู้ประสบการณ์ในและต่างประเทศ 2) การนำนโยบายไปปฏิบัติมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ความต่อเนื่อง ความชัดเจน ความเป็นปัจจุบัน และความเหมาะสมทางเทคนิคของนโยบาย (2) กรอบความคิดของตัวแสดงนโยบาย (3) ความพร้อมของทรัพยากร (4) สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ (5) ภาวะผู้นำ (6) การสร้างแรงจูงใจ (7) การกระจายอำนาจ (8) การวางแผนและระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (9) ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (10) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย (11) การมีส่วนร่วมของประชาชนและครอบครัวผู้สูงอายุ (12) การสื่อสารของภาคีเครือข่ายและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย (13) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในและต่างประเทศ (14) คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (15) สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 3) การประเมินผลนโยบายมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดของภาคีเครือข่ายระดับประเทศ แหล่งทุน และการประเมิน ผลเพื่อรับรางวัล (2) สมรรถนะของผู้ประเมินผล (3) กรอบความคิดของ ตัวแสดงนโยบายต่อการประเมินผล (4) การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 4) แนวทางการพัฒนา นโยบาย ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ คือ ผู้สูงอายุมีความสุขพึ่งตนเองได้ มีสุขภาพกายและใจดี และวิธีการ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านสังคม และด้านกระบวนการ แนวทางการพัฒนาการกำหนดนโยบาย และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร แนวทางพัฒนาการนำนโยบายไปปฏิบัติ และแนวทางพัฒนาการประเมินผลนโยบาย



ข่าววิจัยนอกรั้ว



สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาได้ที่ www.otp.go.th และยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค โทร. 0 2215 1515 ต่อ 3044



สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) วิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจและข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค โทร. 0 2199 5411, 0 2199 5413

2) วิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจและข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค โทร. 0 2199 5402, 0 2199 5411

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคมการศึกษา และด้านอื่นๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krirk.ac.th, E-mail : submission@email.krirk.ac.th หรือ โทร. 0 2552 3500 - 9, 0 2970 5820 ต่อ 402

ข่าววิจัยนอกรั้ว



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) อยู่ระหว่างประกาศรับแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ที่ <http://nriis.nrct.go.th/> โทร.0 2470 7961-3 E-mail : pmu.b@nxpo.or.th



วิทยาลัยโพลิเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง **“คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6”** ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ. อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรคผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ผู้สนใจสามารถประสานงานได้ที่ คุณสุพรรณิ ศรีธัมมา โทร. 09 7326 9713



มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี **“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”** ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 116 ปี เพื่อให้ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการนำเสนอแบบออนไลน์ ผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ <http://www.research-conference.rbru.ac.th> หรือ ประสานงานได้ที่ นางสาวณัฐธานี ดีชื่อ โทร. 08 6440 2639



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับเครือข่าย 13 สถาบันอุดมศึกษา และสมาคมบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงาน **“การประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5”** ภายใต้หัวข้อ **“พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : Citizen Engagement”** ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://nac2021.bru.ac.th> โทร. 06 4462 5032